



การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนบ้านเสาหลักศิครีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเป็นมาและความสำคัญ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต" (MOE TRUST & Zero Corruption) เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ให้เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีวัฒนธรรม No Gift Policy
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อป้องกันการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดอันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ได้กำหนดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เป็นวัฒนธรรม No Gift Policy ประกอบด้วย

1. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งประกาศต่อสาธารณชน และในที่ประชุมผู้ปกครอง
2. กิจกรรมการแสดงคำอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์

3. กิจกรรมการอบรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรในสังกัด

ภาพกิจกรรม

1. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งประกาศต่อสาธารณชนและในที่ประชุมผู้ปกครอง

ประกาศโรงเรียนบ้านเสาล้าฝักชีศรีสวัสดิ์
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านเสาล้าฝักชีศรีสวัสดิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือ ประโชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอัน อาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลบุคลากร ในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565



(นางวิจิตรา กฤษภูมิ์นคง)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาล้าฝักชีศรีสวัสดิ์

2. กิจกรรมการแสดงคำอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์



NO GIFT POLICY

โรงเรียนบ้านเสาเล่าฉีกชีศรีสวัสดิ์

'งดให้ งดรับ'

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส



สวัสดี
วันปีใหม่
๒๕๖๖

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว
ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย
สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา
ทุกประการด้วยเทอญ

3. กิจกรรมการอบรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษา



